

ตอบข้อหารือ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำเด็กหลอดแก้ว ICSI

(Intracytoplasmic sperm injection)

ตามที่ อว 8603.14/195 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตอบข้อหารือ เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) โดยได้เสนอต่อท่านอธิการบดีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการพิจารณาได้เห็นชอบ/ดำเนินการตามที่เสนอ ปรากฏผลดังนี้

เรื่องเดิม ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 8603.6/0319 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี โดยบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยฯ ขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรส แจ้งว่าป่วยเป็นโรคที่มีความซับซ้อนมาก (ICSI) จากการสืบค้นข้อมูล ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) คือ กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยวิธีการฉีดอสุจิที่ดีที่สุดหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ เพื่อทำให้เกิดกระบวนการปฏิสนธิ เพิ่มโอกาสให้เกิดการตั้งครรภ์ จึงขอหารือเกี่ยวกับการขอเบิกเงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปประเด็นข้อหารือ ดังนี้

1. ค่า ICSI หรือ กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว เพิ่มโอกาสให้เกิดการตั้งครรภ์ สามารถเบิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรได้หรือไม่
2. ผู้มีสิทธิเป็นบุคลากรประจำมีคู่สมรสเป็นบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บุคลากรประจำใช้สิทธิสำหรับตนเองก่อน กรณีใช้วงเงินสวัสดิการตามสิทธิของตนเองหมด สามารถนำค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวไปเบิกจ่ายกับสิทธิสวัสดิการของคู่สมรสได้หรือไม่

ข้อกฎหมาย/แนวปฏิบัติทั่วไป

1. หนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/68687 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 ความว่า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนั้น จะต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากอาการผิดปกติและแพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องทำการรักษาให้กลับคืนสู่สภาพปกติ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายแก่สุขภาพ กรณีค่ายาสั่งพิเศษสำหรับโครงการปฏิสนธินอกร่างกาย เพื่อการเจริญพันธุ์ จึงไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินสดเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ.2560

“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสริมสวยความงาม

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ.2559

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า

(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของบุคลาการประจำซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคลาการประจำแต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคลาการประจำ

(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคลาการประจำ

ข้อ 23 บุคลาการประจำมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองและสำหรับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

ข้อเท็จจริง

การขอหรือการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดการตั้งครรภ์นั้น ไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยใบเสร็จรับเงินที่แนบสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เพียงบางรายการ ตามประเภทที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้น ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินของผู้ที่ขอเบิก ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทุกรายการซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง จะสามารถเบิกจ่ายได้เพียงบางรายการเท่านั้น

ดังนั้น ตามรายการในใบเสร็จรับเงินของผู้ขอเบิก สามารถเบิกได้ตามช่องรายการเบิกได้ และรายการเดียวกันในช่องเบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ.2559

สรุป

1. การขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดการตั้งครรภ์ตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกจ่ายได้เพียงบางรายการเท่านั้น สามารถเบิกได้ตามช่องรายการเบิกได้ และรายการเดียวกันในช่องเบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ.2559

2. ผู้มีสิทธิเป็นบุคลาการประจำมีคู่สมรสเป็นบุคลาการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บุคลาการประจำใช้สิทธิสำหรับตนเองก่อน กรณีใช้วงเงินสวัสดิการตามสิทธิของตนเองหมด สามารถนำค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดไปเบิกจ่ายกับสิทธิสวัสดิการของคู่สมรสได้โดยใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินในการขอเบิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร